

CHÚC MỪNG TÂN LINH MỤC
Giuse Trần Đại Phong, OCD



7707 MURRAY DR. STOCKTON CA 95210

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
HIỆP THÔNG & PHỤC VỤ
TUẦN TIN



BAN CHẤP HÀNH

CT Giuse Nguyễn Quang 209-403-3747
Antôn Trần Văn Hoà 209-507-1122
Giuse Thạch Minh Châu 209-601-2001
Phaolô Lê Thành 209-401-1304
Giuse Phạm Anh Kiệt 209-373-0395
Giuse Nguyễnnguyễn Lành 209-351-3581
Maria Nguyễn TrầnTrần 209-954-6554

CÁC GIÁO KHÓM

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

TK Phêrô Cao Thái Nguyễn 209-922-4577

GIOAN BAOTIXITA

TK Nguyễn Thiện 209-662-0903

GIUSE

TK Micae Đỗ Đình Trung 209-423-0627

LAVANG

TK Đặng Hữu Lợi 209-487-2772

MÂN CÔI

TK Huỳnh Giàu Jennifer 209-712-5643

MÔNG TRIỆU

TK Lê Lộc 209-337-8444

PHÊRÔ

TK Trần Trọng Tài 209-954-8833

THÁNH TÂM

TK Hoàng Văn Trung 209-915-4049

THÁNH LỄ

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

6pm Thứ Bảy
8am & 10am Chúa Nhật

NGÀY THƯỜNG

7am Thứ Hai - Thứ Tư (tại St. Luke)

GIẢI TỘI

Nửa tiếng trước mỗi Thánh Lễ
7pm-8pm Thứ Ba (tại St. Luke)

CHÀU THÁNH THỂ

7:30pm-8pm Thứ Năm & Thứ Sáu

RỬA TỘI

Ghi danh và học giáo lý:
Maria Cao Kim Yến
209-608-2226

HÔN PHỐI

Liên lạc với LM Quản Nhiệm
trước 6 tháng
Lễ Nghi Hôn Phối:
Maria Nguyễn TrầnTrần
209-954-6554

HUẤN GIÁO & VIỆT NGỮ

Sơ Têrêsa Nguyễn Thanh Tuyền
209-932-9070

Tin Mừng Chúa Giêsu rao giảng chỉ dành cho người MUỐN nghe!

Tin Mừng của Chúa Giêsu luôn là những sứ điệp khó nghe, khó chấp nhận và thường ngược với suy nghĩ, lập trường và lối sống của con người. Nhưng không vì thế mà khi rao giảng Ngài tha hiệp và chiều lòng con người để chỉ nói lên những tin mừng của con người.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, trước đám đông quần chúng, Chúa Giêsu cũng không ngần ngại nói lên sứ điệp mà con người phải theo, phải thực hành nếu muốn hạnh phúc thực sự. Ngài đồng dục tuyên bố:

“Phúc cho các ngươi là những người nghèo khó!”

Đúng là Tin Mừng của Chúa Giêsu! Một Tin Mừng chỉ dành cho những ai muốn nghe và dành cho những tâm hồn sẵn sàng đặt trọn vẹn niềm tin và tình yêu nơi Ngài.



YÊU MẾN HỘI THÁNH qua việc quan tâm & cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục.



BÀI ĐỌC I: Gr 17, 5-8

"Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Đây Chúa phán: "Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa. Họ như cây cỏ trong hoang địa, không cảm thấy khi được hạnh phúc; họ ở những nơi khô cháy trong hoang địa, vùng đất mặn không người ở. Phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa, và Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ. Họ sẽ như cây trồng nơi bờ suối, cây đó đâm rễ vào nơi ẩm ướt, không sợ gì khi mùa hè đến, lá vẫn xanh tươi, không lo ngại gì khi nắng hạn mà vẫn sinh hoa kết quả luôn. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA

PHÚC THAY NGƯỜI ĐẶT NIỀM TIN CÂY VÀO CHÚA

- 1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngẫm luật Chúa đêm ngày.
- 2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt.
- 3) Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 12. 16-20

"Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lòng tin của anh em cũng là hão huyền".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, nếu Đức Kitô được rao giảng rằng Người đã từ cõi chết sống lại, thì làm sao có người trong anh em cho rằng không có sự sống lại từ cõi chết? Vì nếu kẻ chết không

sống lại, Đức Kitô cũng đã không sống lại. Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lòng tin của anh em cũng là hão huyền, và hiện anh em vẫn còn ở trong tội lỗi của anh em. Như thế ai đã chết trong Đức Kitô, cũng bị tiêu huỷ cả. Nếu chúng ta chỉ hy vọng vào Đức Kitô trong cuộc đời này mà thôi, thì chúng ta là những người vô phúc nhất trong thiên hạ.

Nhưng không, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những người đã yên giấc. Đó là lời Chúa.

Alleluia Alleluia!

**NẾU AI YÊU MẾN THẦY, THÌ SẼ GIỮ LỜI THẦY,
VÀ CHA THẦY YÊU MẾN NGƯỜI ẤY, VÀ CHÚNG
TA SẼ ĐẾN VÀ Ở TRONG NGƯỜI ẤY.**

PHÚC ÂM: Lc 6, 17. 20-26

"Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các người là kẻ giàu có".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Sidon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật. Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các người là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các người. Phúc cho các người là những kẻ bây giờ đói khát, vì các người sẽ được no đầy. Phúc cho các người là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các người sẽ được vui cười. Phúc cho các người, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và sỉ nhục các người, và loại trừ tên các người như kẻ bất lương. Ngày ấy, các người hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các người sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

"Nhưng khốn cho các người là kẻ giàu có, vì các người hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các người là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các người sẽ phải đói khát. Khốn cho các người là kẻ hiện đang vui cười, vì các người sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các người khi mọi người đều ca tụng các người, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả". Đó là lời Chúa.

Q/G I CHÚA NHẬT 06/02/2022: \$2,102.00

Q/G II CHÚA NHẬT 06/02/2022: \$1,912.00

Thiên Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc

Có 150 Thánh Vịnh trong Thánh Kinh, một trong những Thánh Vịnh đó là hình thức chúng ta thưa đáp sau bài đọc đầu tiên vào mỗi Chúa Nhật. Thánh Vịnh dành cho ngày hôm nay là Thánh Vịnh đầu tiên, Thánh Vịnh ấy được đặt trong 149 bài đọc, bắt đầu cho 149 bài Thánh Vịnh kia. Lời thứ nhất của bài Thánh Vịnh đầu tiên này là "hạnh phúc".

Thiên Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc. Một từ khác chỉ về sự hạnh phúc trong Thánh Kinh là "chúc phúc". Chúng ta được hạnh phúc khi chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc. Thánh Vịnh tuyên bố rằng để được chúc phúc là được giống như cây trồng bên suối nước trong, được sinh hoa quả bốn mùa và lá của nó không bao giờ tàn úa, hình ảnh này đề nghị một sức mạnh to lớn và sự sống mãnh liệt.

Chúng ta sẽ được hạnh phúc với sức mạnh và sự sống của Thiên Chúa nếu chúng ta theo đường lối mà Chúa đã chỉ định cho chúng ta, tiên tri Giêrêmia đã giúp chúng ta hiểu con đường này là: "Phúc cho những người tin tưởng vào Chúa, những ai hy vọng vào Ngài". Chúa tiết lộ hình ảnh đó trong Thánh Vịnh đầu tiên khi nói về một người tin tưởng vào Chúa và những người hy vọng vào Ngài thì giống như cây trồng bên suối nước trong.

Chúng ta biết rằng nước thì cần thiết cho sự sống. Sau cơn mưa xuân đầu mùa những cây cỏ thì xanh tươi mơn mớn sự sống. Nhưng trong nắng hạn vào mùa hè mọi vật lớn lên đều trở nên vàng úa và trơ trọi, không có gì ngạc nhiên khi bí tích phép rửa đã dùng biểu hiệu nước trong phép rửa tội mà chúng ta lãnh nhận đầu tiên trong sự sống của Thiên Chúa, đặc ân của ân sủng thần linh, là bắt đầu thông dự vào hạnh phúc của Người.

Nếu không có một sự tuôn trào nước sự sống đời đời của

Thiên Chúa thì đời sống của chúng ta có thể trở nên vàng úa và trơ trọi. Không có ân sủng Thiên Chúa chúng ta có thể trở thành không hạnh phúc. Nguồn mạch chính yếu ân sủng tươi mát của Thiên Chúa là Thánh Lễ. Trong suốt lúc cử hành Thánh Lễ, chúng ta nghe lời của Chúa tuyên bố trong Thánh Kinh và trong bài giảng. Lời Chúa đã nuôi dưỡng đức tin của chúng ta. Thứ hai là chính Thánh Thể, Thánh Thể nuôi dưỡng đời sống của Thiên Chúa bên trong chúng ta. Không có gì có thể thay thế được Lời Chúa và Thánh Thể. Chúng ta đã được nuôi dưỡng vào mỗi ngày Chúa Nhật bởi Lời và Bí tích.

Chúng đi cùng với nhau. Lời làm phong phú đức tin của chúng ta còn Thánh Thể ban cho chúng ta sức mạnh như chúng ta cần để sống và thực hiện đức tin của chúng ta.

Chúng ta tin rằng chúng ta biết hạnh phúc là gì, nhưng thực tại của nó thì khác hẳn. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng hoàn cảnh của chúng ta thì xa vời với điều mang lại hạnh phúc nhưng Thiên Chúa đã có những cách khác để nhìn xem sự vật. Đó là lý do vì sao Thiên Chúa đã cho chúng ta những mối phúc và chúng là những nghịch lý. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng đối nghịch với những gì mà những mối phúc đó nói là sự thật nhưng Chúa Giêsu nhấn mạnh: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Phúc cho những kẻ đói ăn, phúc cho những kẻ khóc lóc".

Chúng ta có thể hạnh phúc khi chúng ta nghèo khổ, khi sự nghèo khổ làm cho

chúng ta quay đầu về với Thiên Chúa và tin tưởng vào Người. Chúng ta có thể được hạnh phúc khi chúng ta đói khát nếu chúng ta cho phép sự đói khát của chúng ta làm cho chúng ta khao khát Thiên Chúa và ao ước Người tràn đầy sự trống rỗng nơi trái tim chứ không chỉ nơi bao tử của mình. Chúng ta có thể được hạnh phúc khi chúng ta khóc lóc, nếu những đau thương của chúng ta đặt trọng tâm vào sự thất bại và sẵn sàng làm theo ý muốn của Thiên Chúa trong mọi sự.

Thiên Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc. Hãy yêu mến Thiên Chúa và theo con đường sự sống của Ngài là con đường duy nhất để được hạnh phúc, một hạnh phúc thật.

(Trích trong 'Mở Ra Những Kho Tàng' của Charles E. Miller)





Huấn Giáo Khai Tâm & Việt Ngữ

CỘNG ĐOÀN CHúa KITÔ PHỤC SINH - TRUNG TÂM ĐỨC BÀ MẪU HỘ CÁC GIÁO HỮU - 7707 MURRAY DR. STOCKTON CA 95210

Ngày 07 tháng 02 năm 2022

Kính gửi Quý Phụ Huynh các em Lớp Thêm Sức:

Đức Giám Mục Cotta sẽ ban Bí Tích Thêm Sức cho các em vào **Thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2022 lúc 2 giờ chiều** tại GX Thánh Luca. Xin Quý Phụ Huynh tới họp vào:

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 2 năm 2022 lúc 2:30 chiều tại Hội Trường Thánh Giuse.

Rất mong quý phụ huynh sắp xếp thời gian để có mặt trong buổi họp quan trọng này.

Kính chào trong Chúa Kitô,

Sơ Theresa Thanh Tuyền, MTG

PHÂN ƯU

Nhận Được Tin Buồn Thân Phụ Chị Nguyễn Trần Trân, Thủ Quỹ Ban Chấp Hành Cộng Đoàn và là Nhạc Phụ của Anh Hồ Đức Thắng, Ca Đoàn Don Bosco Là:

Cụ Ông NGUYỄN HỒNG DZANG

Sinh ngày 30 tháng 4 năm 1932
Đã Từ trần ngày 06 tháng 2 năm 2022
Tại Thành Phố Stockton, California

HƯỞNG THỌ 91 TUỔI

Linh Mục Quản Nhiệm, Ban Chấp Hành Cộng Đoàn, Giáo Dân Cộng Đoàn Chúa Kitô Phục Sinh Stockton Chân Thành Phân Ưu cùng Anh Chị Hồ Đức Thắng - Nguyễn Trần Trân Và Gia Đình Cùng Toàn Thể Tang Quyển.

Nguyện Cầu Cho Hương Linh
Cụ Ông NGUYỄN HỒNG DZANG
Sớm Yên Nghỉ Muôn Đời Nơi Cõi Vĩnh Hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CỘNG ĐOÀN CHúa KITÔ PHỤC SINH STOCKTON

Ý Nghĩa Logo Chính Thức Của Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Con Đường Hiệp Hành

1. Hình cây

Đây là cây to lớn, hùng vĩ, tràn đầy khôn ngoan và ánh sáng, đang vươn lên trời cao. Nó là dấu chỉ của sức sống và niềm hy vọng sâu xa, biểu trưng cho thánh giá Chúa Kitô. Cây này mang Thánh Thể đang chiếu sáng như mặt trời. Đồng thời, các nhánh cây được mở rộng theo chiều ngang như đôi tay hoặc đôi cánh, gợi lên hình ảnh Chúa Thánh Thần.



2. Dân Chúa



Dân Chúa không đứng yên nhưng đang tiến bước. Điều này liên hệ trực tiếp đến từ "Thượng hội đồng – Synod", có nguyên nghĩa là "bước đi cùng

nhau". Dân Chúa được liên kết với nhau bởi cùng có động lực chung, động lực này được Cây Sự Sống truyền vào trong họ, và cũng từ động lực này mà họ cất bước.

15 bóng người khái quát toàn bộ nhân loại trong sự đa dạng về hoàn cảnh sống, thế hệ và nguồn gốc. Điều này được mô tả bằng sự đa dạng của các màu sắc tươi sáng, vốn biểu trưng cho niềm vui. Không

có tính chất phẩm trật giữa những người này, họ cùng bước đi trên một mặt đường phẳng: trẻ, già, nam, nữ, thiếu niên, trẻ em, giáo dân, tu sĩ, cha mẹ, người sống đời vợ chồng, người sống đời độc thân; giám mục và tu sĩ không đi trước mặt họ, nhưng ở giữa họ. Một cách hoàn toàn tự nhiên, trẻ em và thanh thiếu niên là những người mở đường cho họ, điều này liên hệ tới những lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn". (Mt 11,25)

3. Chủ đề

Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
hiệp thông | tham gia | sứ vụ

Đường chân ngang của logo với chủ đề: "Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ" chạy từ trái sang phải theo hướng của cuộc hành trình, nhằm tăng cường và củng cố nó, và kết thúc với tiêu đề "Thượng hội đồng 2021 – 2023", là sự kiện đỉnh cao tổng hợp toàn bộ hành trình.



Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
hiệp thông | tham gia | sứ vụ

Logo việt hoá bởi Catholic Design X JOS Creative (#CatholicDesign, #JOSCreative) dưới sự hướng dẫn và cho phép của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Nguyên tác Logo bởi Isabelle de Senilhes [*].